



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support

ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้าพเจ้า นางนลินา ตันตินิรามย์ พร้อมด้วยบุคลากรกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะร่วมกันขับเคลื่อนกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตามหลัก “คุณธรรมนำการพัฒนา” ภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” จาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ดังนี้

ปัญหาที่อยากแก้

๑. การเสริมสร้างความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วง
๒. การทะเลาะหรือเพิกเฉยต่อผลประโยชน์ส่วนรวมและไม่มีจิตสาธารณะ
๓. ความรักความผูกพันต่อองค์กร

ความดีที่อยากทำ

๑. การมีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีวินัยและดำเนินการอย่างเต็มกำลังความสามารถ และต่อเนื่อง ทั้งการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และกิจกรรมขององค์กร เช่น การตรงต่อเวลาทั้งการปฏิบัติราชการ การเข้าร่วมประชุม การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทุกวันจันทร์และวันพุธ เป็นต้น
๒. ร่วมแรงร่วมใจพัฒนางานและองค์กร ดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม “สพรศ.รักษัโลก” เพื่อลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะและนำไปบริจาคในกิจกรรม “โครงการเก็บกล่องสร้างบ้าน เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก” “แผงยาเก่าช่วยโลกได้” และ “ขยะกำพร้า”
๓. การรำลึกถึงคุณงามความดีของผู้ทำคุณประโยชน์ และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แสดงออกด้วยความเคารพต่อผู้อาวุโสผ่านกิจกรรม “สพรศ.ร่วมใจ ทักทายโดยการไหว้และกล่าวสวัสดิ์”

โดยดำเนินการอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ “เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน” ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางนลินา ตันตินิรามย์)

ผู้อำนวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานภาครัฐ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ โทร. ๑๘๔๐๕
ที่ สธ ๐๗๐๖.๐๗/๑๐ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการประกาศเจตนารมณ์ฯ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

ตามหนังสือกลุ่มส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานภาครัฐ ที่ สธ ๐๗๐๖.๐๗/๑ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ และ ที่ สธ ๐๗๐๖.๐๗/๖ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ เสนอผู้อำนวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ พิจารณาลงนามประกาศเจตนารมณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวม ๔ ฉบับ และแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดพร้อมใจกันร่วมประกาศเจตนารมณ์ในครั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กลุ่มส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานภาครัฐ ขอรายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ของหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้

๑. เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวม ๓ ฉบับ ได้แก่

๑) ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ๒) ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ฯ และ ๓) ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานฯ ผ่านเว็บไซต์กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘


๒. ผู้บริหารและบุคลากรพร้อมใจกันประกาศเจตนารมณ์ รวมทั้งสิ้น ๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘) จำแนกเป็น ๑) ข้าราชการ จำนวน ๕๕ คน ๒) พนักงานราชการ จำนวน ๖ คน และ ๓) จ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๕ คน

๓. เกณฑ์การประเมินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ขั้นตอนที่ ๑.๒ ผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เป็นลายลักษณ์อักษร จำนวน ๓ ประกาศ ได้แก่ ๑) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ๒) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ฯ และ ๓) ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ดังนั้น ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐ ของกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ จึงผ่านเกณฑ์การประเมิน

อนึ่ง มีบุคลากร จำนวน ๓ คน ได้แก่ ๑) นายกฤติพงษ์ ไพบูลย์มั่นคง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ ๒) นายอติคุณ ประสพสุข นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ และ ๓) นางสาวภินิมิต แดงไฟโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการงานช่วยอำนวยความสะดวกในราชการของรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (นายกรกฤษ ลิ้มสมมุติ) อีกหน้าที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ จึงไม่นับนำมารวมคำนวณในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


นางนลินา


(นางศิริณา รติพิชยกุล)

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานภาครัฐ

(นางนลินา ตันติวิรัมย์)

ผู้อำนวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๘